

Số: 52 /TB-CATX

Thị xã Duyên Hải, ngày 21 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO

Triển khai thực hiện các trang Zalo phục vụ công tác tuyên truyền, cải cách hành chính và phòng, chống tội phạm

Nhằm ứng dụng các thành tựu của khoa học, công nghệ và các ứng dụng công nghệ thông tin trên nền tảng Internet vào các mặt công tác Công an, Công an thị xã Duyên Hải đang triển khai việc ứng dụng mạng xã hội Zalo để phục vụ công tác tuyên truyền, cải cách hành chính và phòng, chống tội phạm. Theo đó, Công an thị xã Duyên Hải đã xây dựng và đưa vào vận hành chính thức 08 trang Zalo của lực lượng Công an thị xã gồm: 01 trang Zalo của Công an thị xã và 07 trang Zalo của Công an các xã, phường.

Các trang Zalo của lực lượng Công an thị xã là kênh thông tin chính thống của lực lượng Công an, nhằm mục đích tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, cung cấp các thông tin về tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn; thông tin về hoạt động của lực lượng Công an; tin tức sự kiện về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Cung cấp, hướng dẫn các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của lực lượng Công an các cấp trên địa bàn thị xã. Đồng thời, đây còn là kênh tương tác, trao đổi giữa lực lượng Công an với người dân, người dân có thể cung cấp các tin báo, tố giác về tội phạm, cung cấp các thông tin về tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn cho lực lượng Công an. Ngoài ra, có thể gửi các phản ánh, kiến nghị, những vấn đề có liên quan đến lực lượng Công an, góp phần xây dựng lực lượng Công an thị xã ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Để các trang Zalo của lực lượng Công an thị xã hoạt động đạt hiệu quả thiết thực theo mục tiêu đã đề ra, Công an thị xã Duyên Hải rất mong các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã, UBND các xã, phường tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức, ... của đơn vị, địa phương mình nắm về các trang Zalo của lực lượng Công an thị xã, đồng thời, "quan tâm" đến các trang Zalo của lực lượng Công an thị xã đang triển khai. Qua đó, vận động người thân, bạn bè và người dân nơi cư trú tích cực "quan tâm", kết nối với các trang Zalo của lực lượng Công an thị xã để cung cấp thông tin về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cho lực lượng Công an.

Để "quan tâm" các trang Zalo của lực lượng Công an thị xã thì trên tài khoản Zalo cá nhân, tại ô tìm kiếm cần nhập tên của Công an các đơn vị có trang Zalo, sau đó bấm "quan tâm" (Ví dụ: Để "quan tâm" trang Zalo của Công an thị xã Duyên Hải, thì nhập tên "Công an thị xã Duyên Hải" vào ô tìm kiếm, sau đó bấm "quan tâm" trang Zalo của Công an thị xã).

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp tích cực của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã, Ủy ban nhân dân các xã, phường để Công an thị xã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. / *Ch*.

Nơi nhận:

- Ban Lãnh đạo CATX (để phối hợp, chỉ đạo);
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã (để phối hợp);
- UBND các xã, phường (để phối hợp);
- Các đội NV, Đôn CA
- CA các xã, phường | (thực hiện);
- Bí thư CD, Chủ tịch HPN
- Lưu: TH.

**KT. TRƯỞNG CÔNG AN
PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN**



Em
Thượng tá Nguyễn Văn Em

DANH SÁCH TÊN 08 TRANG ZALO TRIỂN KHAI

(Đính kèm theo Thông báo số 52/TB - CATX ngày 28/6/2021
của Công an thị xã Duyên Hải)

STT	Tên các trang Zalo
1	Công an thị xã Duyên Hải tỉnh Trà Vinh
2	Công an Phường 1 TX Duyên Hải
3	Công an Phường 2 TX Duyên Hải
4	Công an xã Long Toàn TX Duyên Hải
5	Công an xã Long Hữu TX Duyên Hải
6	Công an xã Dân Thành TX Duyên Hải
7	Công an xã Trường Long Hòa TX Duyên Hải
8	Công an xã Hiệp Thạnh TX Duyên Hải